

3จว.เหนืออ่วมฝุ่น ‘เซียงราย-เซียงใหม่-แม่ฮ่องสอน’ อ่วม ฝุ่นจิวเกินค่ามาตรฐาน กองทัพส่ง เครื่องบินโปรยน้ำสลวย (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

สู้งแล้ง

ซงของบฯแก้ภัยแล้ง1.6หมื่นล.

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ จะมีการเสนอของบกลางเข้ามาช่วยเหลือในโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน และโครงการสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2563 จำนวน 16,165.55 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดโครงการดังกล่าวจะมีการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัด และสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งประมาณ 30 จังหวัด หรือมีการช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำประมาณ 8,308 แห่ง จะทำให้มีปริมาณน้ำรวม 308.83 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

‘บักป้อม’เร่งโครงการให้เสร็จม.ย.

นายสมเกียรติกล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทมีมติเห็นชอบ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และแผนหลักการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ขณะที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการน้ำมีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2563 โดยแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงต้นฤดูฝนปี 2563 หรือระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคมนี้ จะจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและพืชต่อเนื่อง รวม 1,656 ล้านลูกบาศก์เมตร

“พล.อ.ประวิตรได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบกลางแก้ไขปัญหาก็เร่งรัดดำเนินการเร่งด่วน เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และที่เสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ และติดตามช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และควบคุมสถานการณ์ปัญหาน้ำแล้งไม่ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น” นายสมเกียรติกล่าว

‘ดำรงค์’ชี้ไฟฟ้าหนักม.ค.-เม.ย.

นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ป่าประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือว่า เป็นการเผาป่า มีปัญหาหมอกควันจริงๆ โดยช่วงเดือน มีนาคม-เมษายนเป็นของจริงแน่นอน โดยเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดไฟป่ารุนแรงที่สุด ภาคเหนือจะเต็มไปด้วยควันไฟจนเครื่องบินอาจจะลงจอดที่สนามบินไม่ได้

“เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยประเพณีของชาวชาติพันธุ์จะเริ่มโค่นไม้ ตากเศษซากพืชผลการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เมื่อได้ไฟ ถึงเดือนมีนาคม หรือเวลานี้ก็เผาพื้นที่ เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต่างก็รู้กันอยู่แล้ว เพราะทำกันนานแล้ว แต่เมื่อก่อนไม่หนักเหมือนตอนนี้ ตอนที่หนัก เพราะมีไฟจากเพื่อนบ้าน ทั้งพม่า และลาวเข้ามาสมทบอีก” นายดำรงค์กล่าว

เสนอห้ามทำกินเขตอุทยานฯ

นายดำรงค์กล่าวว่า เรื่องไฟป่า แบ่งการเกิดออกเป็น 3 พื้นที่คือ พื้นที่ไร่แดง ได้แก่ในป่าอนุรักษ์ พื้นที่ไร่ชา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่นอกไร่ชา ซึ่งเป็นพื้นที่ขอบป่า ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดับยากมากที่สุดคือ พื้นที่ไร่แดง เพราะการเดินทางเข้าไปถึงนั้นยากมาก บางแห่งกว่าจะเดินไปถึงใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง และการเกิดไฟป่าในป่านั้น ทุกคนก็ทราบกันดีเป็นเพราะคนจุด และป่าในพื้นที่อนุรักษ์ก็มาจากคนจุดนั่นเอง ทั้งนี้ เคยประสานไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติว่า อุทยานฯไหนป่าอนุรักษ์ไหนมีไฟไหม้ต้องห้ามคนอยู่ ห้ามใครเข้าไปทำมาหากินอย่างเด็ดขาด

เมื่อถามว่า หลังจากนี้ไป ปัญหาก็แล้งและไฟป่าจะเป็นอย่างไร นายดำรงค์กล่าวว่า หนักเลย เดือนมีนาคม เมษายน ไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม ต้องรอดูว่า ระหว่างน้ำหมอกกับไฟป่า อะไรจะมาก่อนกัน ต้องทำใจเลย จะหนักขึ้นเรื่อยๆ

คพ.ชี้3จว.เหนืออ่วมหมอกควัน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบมีค่าระหว่าง 27-351 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งมาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีแดง 11 พื้นที่ คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพสูงสุดที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ.กล่าวว่า ภาคเหนือเริ่มมีแนวโน้มการลดลงของฝุ่นละอองชัดเจน จากการดำเนินมาตรการของภาครัฐ แต่ยังคงพบกลุ่มหมอกควันหนาแน่นทางตอนบนของภาค ต่อเนื่องกับประเทศพม่า และลาว ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดหมอกควันไปกระจุกตัวเหนือพื้นที่ด้านเหนือและตะวันตกของภาค ส่งผลให้ จ.เชียงราย จ.เซ

ผู้ว่าฯเซียงใหม่ถกแก้ไฟป่า

ที่ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปึงโค้ง อ.เซียงดาว จ.เซียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเซียงใหม่ เรียกประชุมนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางและนโยบายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า โดยมอบหมายให้นายนรินทร์ ประทวนชัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เซียงใหม่ นายธนา นवलปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เซียงใหม่ ร่วมวางกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าและลาดตระเวนในระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจของการปฏิบัติหน้าที่ในทิศทางเดียวกัน นายเจริญฤทธิ์กล่าวว่า อำเภอโซนเหนือมีการเกิดจุดความร้อนลดลงตามลำดับ หลังจากได้เปิดปฏิบัติการเซตซีโร่ โดยเน้นพื้นที่ อ.เซียงดาว พัวัว ไชยปราการ และแม่แตง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ต้องการให้เห็นการลาดตระเวนที่จริงจังของทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบป้องกันปริมามไม่ให้เกิดการเผาป่า โดยให้ปรับกำลังเจ้า

หน้าที่ในระดับอำเภอใหม่ ให้นายอำเภอเป็นผู้บัญชาการจัดสรรกำลัง มีกำหนดเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในระดับตำบล ลาดตระเวนร่วมกับกำลังทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ ทั้งขอให้ประชุมในช่วงเช้าทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วออกลาดตระเวนในหมู่บ้านที่ยังไม่เกิดไฟ พื้นที่เกิดไฟซ้ำซาก และพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟ

จัดชุดปฏิบัติการระดับตำบล

“ในส่วนของชุดตำบลนั้น แบ่งออกเป็น 2 ชุด อย่างชัดเจนคือ ชุดดับไฟเข้าไปดับไฟ และชุดลาดตระเวนพื้นที่ที่ยังไม่เกิดไฟ ในส่วนของพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนคือ อ.เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ผาง แม่ฮาย และอำเภอโซนเหนือคือ อ.แม่แตง และพร้าว รวมเป็น 7 อำเภอ จะใช้กำลังทหารของกองกำลังผาเมืองสนับสนุนกำลังชุดลาดตระเวนเข้าไปในหมู่บ้าน ถือเป็นการใช้จิตวิทยามวลชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังจะใช้กำลังปิดล้อม ตรวจค้น หมู่บ้านที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก รวมทั้งเข้าไปฝังตัวอยู่ในป่า เพื่อกดดันไม่ให้คนเข้าไปเผาป่าในพื้นที่ได้” นายเจริญฤทธิ์กล่าว

นายเจริญฤทธิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ได้ให้อปท.ในพื้นที่เป้าหมายตั้งชาวบ้านที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า โดยนำรายชื่อจากที่อำเภอสำรวจนำมาจัดเป็นชุดลาดตระเวนและชุดดับไฟให้สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-30 เมษายนนี้ ควบคู่กับการส่งกำลังพลลงลึกถึงหมู่บ้าน ในการสุ่มรายชื่อผู้หาของป่าที่เคยสำรวจให้อำเภอไปก่อนหน้าแล้วสืบสวนหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้ไปก่อเหตุในพื้นที่ป่าอีก

บินโปรยน้ำสลายหมอกควัน

พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขาธิการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าฯ นำเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก (BT-67) ขึ้นปฏิบัติการบินโปรยละอองน้ำในตัวเมืองจ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอ็ม 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน

น.ต.พีรพัฒน์ บัณเฑาะว์ นักบินที่-67 กล่าวว่า แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ำได้เที่ยวละประมาณ 3,000 ลิตร ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับ

ตัวกับฝุ่นละอองตกลงสู่พื้นดิน โดยน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำสะอาด และโปรยลงมาเป็นละอองน้ำ จึงไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ใช้เวลาบินปฏิบัติการกิจในพื้นที่เป้าหมาย 20 นาทีต่อเที่ยวบิน

‘แม่ฟ้าหลวง’ ยกเลิกจัดสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ได้ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง “งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและยกเลิกการจัดสอบกลางภาคภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562” โดยรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล.แจ้งว่า จากกรณีที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและต่อสุขภาพในวงกว้าง รวมทั้งยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 อีกด้วยนั้นทาง มฟล.จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 26 เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงให้งดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาและชั้นเรียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-19 เมษายนนี้ ประกาศดังกล่าว ยังให้อาจารย์ผู้สอนได้ทำการสอนชดเชย โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังประกาศให้ยกเลิกการจัดสอบกลางภาค โดยส่วนทะเบียนและประมวลผลระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม และให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาได้พิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสมต่อไป

ลำปางฝนถล่มแต่ฝุ่นยังเกิน

นายชัยวัช ติววรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รายงานว่า ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเกิดพายุลูกเห็บ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา พบบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านน้ำมัน หมู่ 4 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย 8 หลัง โดยมี 1 หลังเสียหายหนัก ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้น หลังคากระเบื้องถูกแรงลมพัดเปิดออกไปเกือบทั้งหลัง

รายงานแจ้งว่า การเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทำให้ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ลดลง แต่พื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ยังเกินมาตรฐาน โดยวัดได้ 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มกค./ลบ.ม.)

ส่วนพื้นที่ ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ และ ต.สบป่า ต.อ.แม่เมาะ ที่มีพายุฝน ค่าเฉลี่ยฝุ่นพีเอ็ม 2.5 อยู่ระหว่าง 52-54 มกค./ลบ.ม.

ไฟป่าลุกลามหาลัยพะเยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ได้รายงานรายงานเหตุการณ์ไฟป่าว่า เมื่อเวลา 02.50 น. วันที่ 16 มีนาคม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ว่ามีกลุ่มไฟป่าในพื้นที่ป่าข้างอาคารทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ มพ. เบื้องต้นกองอาคารสถานที่ ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ของกองและ รปภ. รวม 10 นาย พร้อมด้วยอุปกรณ์และรถดับเพลิงเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุ แต่ด้วยไฟได้ลามออกไปเป็นวงกว้างจึงได้ร้องขอให้เทศบาลตำบล (ทต.) แม่กา เข้าช่วยระงับเหตุ และสามารถควบคุมไฟได้เมื่อเวลา 05.20 น. และปะทุขึ้นอีกครั้งในเวลา 05.40 น. กระทั่งเวลา 06.30 น.จึงสามารถควบคุมได้ รวมพื้นที่เสียหายประมาณ 30-45 ไร่

ด้านกองจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศจ.พะเยา เมื่อเวลา 11.00 น. ณ จุดตรวจวัด ต.บ้านต่อม อ.เมืองพะเยา ว่าฝุ่นละอองเริ่มลดลงต่ำกว่าวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา โดยวัดค่าพีเอ็ม 2.5 ได้ที่ 82 มกค./ลบ.ม.

บึงกาฬหมอกควันไฟปกคลุม

ที่ จ.บึงกาฬ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันไฟป่ายังปกคลุมในหลายพื้นที่ ยังมีชาวบ้านลักลอบเผาเศษวัชพืชและเผาป่ากร้าง ทำให้ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยจุดวัดค่าฝุ่นหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ วัดได้ 95 มกค./ลบ.ม. ส่วนจุดวัดหน้าโรงพยาบาล(รพ.) อำเภอ บึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 53.76 มกค./ลบ.ม., หน้า รพ.บึงคล้า 90.24 มกค./ลบ.ม., หน้ารพ.ปากคาด 75.51 มกค./ลบ.ม., หน้า รพ.ศรีวิไล 68.91 มกค./ลบ.ม. และหน้า รพ.เซกา 52.67 มกค./ลบ.ม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำเข้ามฉีดล้างทำความสะอาดถนนเส้นทางต่างๆ ในเทศบาล และเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อชะล้างดินโคลน ฝุ่นละอองเพื่อป้องกันฝุ่นและทำความสะอาดพื้นที่